



Khó thực hiện quy định không viết, vẽ vào sách giáo khoa

Nhiều sách giáo khoa yêu cầu học sinh làm bài tập vào sách

Ở cấp tiểu học, bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 và lớp 2 yêu cầu học sinh làm bài tập trực tiếp vào sách nhiều nhất. Điển hình là sách Toán lớp 1, phần lớn các trang đều yêu cầu học sinh viết, vẽ, nối trực tiếp vào SGK. Với cách thiết kế hình vẽ, yêu cầu đếm, công trừ và điền số, nếu thấy và tờ chép, vẽ lại ra vở ô ly để làm thì sẽ rất mất thời gian trong khi một tiết học trên lớp chỉ khoảng 35 - 40 phút. Cô giáo Tô Thị Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Tây Lương (Tiền Hải) chia sẻ: SGK lớp 1, đặc biệt là sách Toán có rất nhiều bài thực hành yêu cầu học sinh viết, vẽ, điền vào ô trống. Nhiều bài tập đòi hỏi học sinh tô màu nên dù dùng tẩy cũng không thể loại bỏ. Bên cạnh đó, sách Mỹ thuật chỉ có 4/63 trang có phần bài tập điển trực tiếp nhưng trong 13 bài thì bài nào cũng yêu cầu học sinh, giáo viên đánh giá bằng cách tích vào một trong ba: hoàn thành tốt, hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Mặc dù sách Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục không phải là SGK song Tiếng Việt tập 1 có 12/170 trang, tập 2 có 41/170 trang yêu cầu học sinh làm bài tập trực tiếp.

Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đặt trong bối cảnh thực tế và hoạt động tổ chức dạy thì Chỉ thị này không vô lý, thế nhưng, để thực hiện thì nhiều giáo viên cho rằng sẽ gặp khó.



Cô giáo Trường Tiểu học Tây Lương (Tiền Hải) hướng dẫn học sinh làm bài thực hành.

sử, Địa lý, Công nghệ, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mỹ thuật. Các cuốn SGK này yêu cầu học sinh điền/chọn đáp án vào ô trống, dấu ba chấm hoặc là đánh dấu (v) vào ô đáp án đúng, điền câu trả lời chính xác vào bảng, dấu ba chấm... Điều đáng nói là trong các cuốn sách có phần bài tập đều

không có một dòng lưu ý học sinh không ghi đáp án trực tiếp vào sách nhưng lại có rất nhiều câu với yêu cầu rất rõ ràng như: "Điền dấu (x) vào câu trả lời đúng trong bảng dưới đây", "Điền vào chỗ trống trong bảng sau"; "Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin mà em biết"... Tuy nhiên, vẫn có một

số bài tập trong SGK môn Vật lý, Sinh học yêu cầu học sinh lập lại bảng biểu in trong SGK vào vở bài tập để ghi câu trả lời.

Khó thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo thống kê chưa đầy đủ, việc sử dụng lại SGK hiện mới đạt khoảng 35%, đồng nghĩa

với việc 65% còn lại bị bỏ đi hoặc không dùng lại được. Trước thực trạng lãng phí khi sử dụng SGK, ngày 24/9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 3798 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng sách, trong đó yêu cầu giáo viên không để học sinh viết, vẽ vào SGK. Bên cạnh đó, Bộ cũng đặt ra vấn đề kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, Bộ cũng khẳng định đây không phải là yêu cầu mang tính "cấm" mà nhằm hướng dẫn giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, bảo quản SGK và sử dụng lại được lâu bền. Bên cạnh đó còn góp phần tạo ý thức tốt trong việc giữ gìn, phát triển văn hóa đọc trong học sinh và toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình dạy học, giáo viên cần sử dụng các dạng bài tập trong SGK làm "tình huống học tập" để hướng dẫn học sinh ghi vào vở, dự kiến đáp án và giải thích lý do lựa chọn để trình bày, thảo luận, bảo vệ phương án đúng. Mặc dù Chỉ thị có rất nhiều mặt tích cực song nhiều giáo viên tiểu học, đặc biệt là giáo viên lớp 1 cho rằng rất khó để thực hiện bởi học sinh lớp 1 khi chưa biết đọc, viết thì không thể thực hành trong vở.

Cô giáo Tô Thị Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Tây



Trước những yêu cầu của sách giáo khoa Toán lớp 2, học sinh tiểu học phải viết vào sách để hoàn thành bài tập.

Lương (Tiền Hải) chia sẻ thêm: Yêu cầu học sinh lớp 1 không viết, vẽ vào SGK là điều rất khó bởi các em ở lứa tuổi này chưa biết đọc, biết viết thì làm sao có thể chép đề bài vào vở rồi làm. Để chỉ rõ cho phỏng viên hiểu, cô giáo Hoa lấy ví dụ những bài tập trong SGK Toán lớp 1 với nội dung của bài yêu cầu học sinh tô màu, nối, điền vào chỗ trống. Cô giáo Hoa cho biết: Với những bài điền số vào các chỗ trống các con số từ 1 đến 10 thì học sinh có thể kẻ ô vào vở và điền số nhưng những bài yêu cầu nối số với hình mẫu hoặc đếm vật trong hình mẫu rồi điền học, giáo viên cần sử dụng các dạng bài tập trong SGK làm "tình huống học tập" để hướng dẫn học sinh ghi vào vở, dự kiến đáp án và giải thích lý do lựa chọn để trình bày, thảo luận, bảo vệ phương án đúng. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Lương (Tiền Hải) chia sẻ: Việc thiết kế các hình ảnh, hình vẽ trực quan sinh động giúp học sinh lớp 1 dễ dàng tiếp nhận kiến thức hơn. Nếu chỉ điền kết quả vào vở thì sẽ khó để các em nhớ lâu kiến thức.

Hiện nay, trọn bộ SGK mà học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Tây Lương đang học có giá 118.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Tây Lương (Tiền Hải) tâm sự: Năm nay con tôi vào lớp 1. Với mong muốn được học bộ SGK mới nên tôi đã mua sách cho con. Kể cả nếu mua có sử dụng lại được thì tôi vẫn muốn mua cho con bộ sách mới bởi giá thành của bộ sách cũng không cao so với thu nhập của gia đình. Cùng với những phụ huynh có quan điểm với chị Thủy thì cũng có không ít phụ huynh cho rằng việc không sử dụng lại bộ SGK sẽ gây lãng phí hoặc là nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải cố gắng để mua cho con bộ sách mới trong khi đầu năm có rất nhiều khoản phải đóng góp. Còn nhiều giáo viên cho rằng nếu những năm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương thay SGK thì nên thiết kế lại cuốn sách để có thể tái sử dụng, tránh gây lãng phí như việc sử dụng SGK trong những năm qua.

DẶNG ANH

Hỗ trợ sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo

Kịp thời kêu gọi sự hỗ trợ của cán bộ, giáo viên, sinh viên và các nhà hảo tâm, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã nhân lên tấm lòng nhân ái, giúp sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình với bớt khó khăn, có hy vọng sống và tiếp tục học tập.

Ban giám hiệu đã thông tin tới toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên và các nhà hảo tâm, kêu gọi hỗ trợ giúp Xuân được tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Bá Cường, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai - người điều trị trực tiếp cho Xuân cho biết: Khi

bệnh của Xuân thì gia đình rất sốc. Tuần đầu điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, Xuân vẫn hôn mê và rất nguy kịch, bác sĩ đã thông báo tiên lượng xấu cho gia đình. Bản thân ông bên cạnh cầu cứu bác sĩ cứu chữa cũng đã hợp gia đình chuẩn bị tinh huống lo hậu sự cho con. Khi Xuân có

báo có trường hợp bệnh nhân Vũ Thị Xuân mắc bệnh nặng, chỉ phí điều trị cao mà hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể chi trả viện phí, nếu phải dừng điều trị bệnh nhân sẽ tử vong, như vậy thì thật xót xa bởi bệnh nhân còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước và là niềm hy vọng của cả gia đình. Phòng Công tác xã hội đã tích cực thông tin tới cơ quan truyền thông, kết nối kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp em được tiếp tục điều trị. Đến nay, nhiều cá nhân, tập thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ kinh phí điều trị cho Xuân qua Phòng Công tác xã hội với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Rừng chia sẻ: Nhờ sự kêu gọi của cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình mà nhiều người đã biết và đến động viên, hỗ trợ tiền viện phí cho Xuân. Thậm chí có người đang là bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai, có người chạy xe ôm ngoài công viên, có người tuy không giỏi thiệp nhưng nhìn cũng biết là người lao động vất vả... đã tìm vào Khoa Hồi sức tích cực gặp gia đình, động viên tinh thần và ủng hộ số tiền nhỏ bé từ công sức lao động khiến vợ chồng tôi vô cùng xúc động. Cảm phục y đức của các thầy thuốc và tình người lúc hoạn nạn, tôi càng mong ước con sớm được khỏe mạnh để tiếp tục học tập nghề y, để đền đáp tình cảm của mọi người.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình cho biết: Vũ Thị Xuân là sinh viên năm thứ ba, chăm ngoan, ham học, tích cực tham gia hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên như "Sinh viên tốt", "Thanh niên tình nguyện", "Hiến máu tình nguyện"... nên được thầy cô, bạn bè quý mến. Khi nhà trường phát động, mọi người đều tích cực ủng hộ, đến nay đã quyên góp được 50 triệu đồng hỗ trợ viện phí cho em. Vì bệnh của Xuân còn phải điều trị lâu dài, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục phát động các thầy cô giáo, các em học sinh, đặc biệt là các nhà hảo tâm, các công ty đối tác ủng hộ, giúp đỡ kinh phí để Xuân được tiếp tục điều trị, sớm khỏe mạnh để trở lại trường, thực hiện ước mơ trở thành cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HÀ DUNG



Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ chữa bệnh cho gia đình sinh viên Vũ Thị Xuân.

Ngày 25/9, chúng tôi cùng đoàn cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, thăm hỏi, trao tiền quyền góp ủng hộ cho gia đình sinh viên Vũ Thị Xuân mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình cho biết: Em Vũ Thị Xuân sinh ngày 19/3/1998, quê ở xã An Đông, huyện Quỳnh Phụ, hiện đang là sinh viên lớp cao đẳng điều dưỡng K9D, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ngày 11/9, trong khi đi thực tập Xuân bị ngã xỉu và được khám cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sĩ đã chẩn đoán Xuân có thể trạng quá yếu, nhiễm khuẩn nặng và suy thận, suy tim, phổi... rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Đồng thời, chuyển bệnh nhân Xuân lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngay khi biết về trường hợp bệnh trọng của Xuân và hoàn cảnh gia đình khó khăn,

nhập viện, tình trạng bệnh của bệnh nhân Xuân rất nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán Xuân cũng lúc mắc nhiều bệnh như sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, trong đó suy hô hấp rất nặng nghi là phổi, kháng kháng sinh... Tình thế nguy cấp nên bác sĩ đã chỉ định Xuân phải điều trị trong phòng cách ly Khoa Hồi sức tích cực, điều trị thở máy với mức oxy tối đa nhưng không bảo đảm nên phải gây mê, lọc máu liên tục loại bỏ chất độc và nhiều kháng sinh phổ rộng liều cao. Tuy vẫn phải duy trì sự sống bằng máy móc song các bác sĩ đã tập trung cứu chữa tích cực, đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang có dấu hiệu hồi phục.

Ông Vũ Văn Rừng, bố của Xuân cho biết: Xuân vốn mắc bệnh tuyến giáp nên sức đề kháng yếu. Nhưng ham học và sợ bố mẹ lo lắng nên dù ốm một Xuân không chịu nghỉ buổi học nào và không báo về cho bố mẹ để đưa em đi bệnh viện. Khi bác sĩ thông báo tình trạng

đấu hiệu tỉnh dần, ông lại một lần nữa hợp gia đình, bàn việc sẵn sàng hiến tạng của bản thân để cứu con gái. Ông Rừng cho biết, hàng ngày vợ chồng ông đứng phía ngoài cửa kính phòng bệnh cách ly nhìn con gái hôm nào còn riu rít tươi vui, giờ nằm bất động, thoi thóp mà chỉ biết khóc vì bất lực. Bởi vì tuy đã có bảo hiểm y tế song do bệnh quá nặng, số tiền phải trả ngoài bảo hiểm cũng hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Vợ chồng ông chỉ làm ruộng, nuôi 3 con ăn học, kinh tế khó khăn không có khả năng chi trả. Khi đưa con đi viện, số tiền vay mượn khắp nơi cũng chỉ đủ chi trong vài ngày đầu. Trong khi đó, bác sĩ tiền lượng dù đã qua cơn nguy kịch song Xuân vẫn cần được điều trị tích cực, chi phí cao và dự kiến phải điều trị trong thời gian dài... Vợ chồng ông chỉ biết khóc thương con và cầu cứu bác sĩ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện cho biết: Khi Khoa Hồi sức tích cực

CÔNG AN XÃ TIẾN ĐỨC

Giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Những năm qua, Công an xã Tiến Đức (Hưng Hà) đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT); luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Đông chí Vũ Văn Ảnh, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết: Tiến Đức là xã có dân số đông, trên địa bàn có chợ Ràng, chợ Dưng và di tích quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần, hàng ngày có rất nhiều khách thập phương đến giao thương và tham quan. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, kéo theo đó là tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp, tai nạn giao thông... làm cho tình hình ANTT nhiều thời điểm phức tạp. Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, những năm qua, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an xã "Xây dựng hình ảnh đẹp người Công an Thái Bình trong lòng dân", "Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy".

Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Thường xuyên phối hợp với khu dân cư tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nêu cao cảnh giác. Vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Công an xã phối hợp với lực lượng công an huyện phụ trách xã tổ chức khảo sát, lên danh sách những đối tượng nổi cộm tại địa bàn, đưa ra nhiều biện pháp giáo dục, quản lý tại cộng đồng.

Cùng với đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phát huy hiệu quả việc xã hội hóa công tác phòng,



Công an xã Tiến Đức triển khai công tác nghiệp vụ.

chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Kết quả, đã xây dựng, duy trì 15 mô hình tự quản về ANTT, các mô hình đều phát huy hiệu quả. Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an và cơ quan chức năng bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy, hình sự, cờ bạc... Điển hình, khi phát hiện 6 đối tượng lạ đến gia đình ông P.V. tụ tập, tuyên truyền đã đạo trong nhân dân, tố tụy quần các loại tội phạm để nhân dân nêu cao cảnh giác. Vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Công an xã phối hợp với lực lượng công an huyện phụ trách xã tổ chức khảo sát, lên danh sách những đối tượng nổi cộm tại địa bàn, đưa ra nhiều biện pháp giáo dục, quản lý tại cộng đồng.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Tiến Đức còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Trong đó, thường xuyên tuần tra và trực tại các địa bàn phức tạp về ANTT, rần đ, trấn áp các loại tội phạm. Trong những năm qua, Công

an xã Tiến Đức đã trực tiếp điều tra, phá nhiều vụ án phức tạp trên địa bàn, được dư luận nhân dân khen ngợi, tiêu biểu là: Khoảng cuối năm 2016, trên địa bàn thường xảy ra mất trộm xe máy, lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng đang mở khóa xe máy tại khu vực đền Trần. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã trộm chiếc xe trên. Công an xã Tiến Đức cũng đã bắt quả tang Trần Anh Ninh, thôn Tam Đường là đối tượng ma túy nghiệp vụ; bắt đối tượng Trần Văn Lệ ở thôn Phú Vật tổ chức sử dụng ma túy theo bầy đàn cả nam và nữ...

Với những thành tích nổi bật, Công an xã Tiến Đức được cấp ủy, chính quyền địa phương và công an cấp trên đánh giá cao trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2013 - 2018 về đẩy mạnh "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa qua, Công an xã Tiến Đức đã được nhận bằng khen của Bộ Công an.

NGUYỄN TÙNG